

## ประกาศที่ 7/2566

### นโยบายฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนำการพิจารณาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ และดำเนินงานของธุรกิจ ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมุ่งสู่การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศเชิงบวก (Net Positive Impact : NPI) และไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss : NNL)

นโยบายฉบับนี้ให้ครอบคลุมการดำเนินงานและกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานของหุ้นส่วนธุรกิจในช่วงโซ่อุปทานทุกระดับ ตั้งแต่การออกแบบ, การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ, การผลิตสินค้าและบริการ, การแปรรูป, กิจกรรมต่างๆของผู้จัดซื้อจัดหา การกระจายสินค้าและการขนส่ง ตลอดจนการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ และผู้ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ที่ปรึกษา, ผู้รับเหมา, ผู้จัดการจำหน่าย, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้จัดการสินค้าและบริการ ระดับ 1 และ 2 (tier-1 and 2 suppliers and wholesalers), ผู้ร่วมธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานที่ไม่มีอำนาจบริหาร, การจัดจ้างภายนอก, การดำเนินโครงการใหม่ และโครงการปรับปรุงการจัดทำข้อตกลงต่างๆ ในการควรวมกิจการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. มุ่งมั่นปฏิบัติและดำเนินงานที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้สุทธิ (No Net Deforestation) และการไม่ตัดไม้ทำลายป่า (No Gross Deforestation) ในพื้นที่ที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติและนานาชาติ เช่น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Wetlands) พื้นที่คุ้มครองในประเทศ (Protected Area) พื้นที่มรดกโลก (World Heritage) และพื้นที่คุ้มครองโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN Category I-IV Protected Areas) เป็นต้น

2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือเครือข่ายระดับชาติ ระดับสากล ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการจัดทำมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management) ด้วยหลักการบรรเทาผลกระทบตามลำดับขั้น (Mitigation Hierarchy) ได้แก่ การหลีกเลี่ยง (Avoidance) การลดผลกระทบ (Minimization) การฟื้นฟู (Rehabilitation & Restoration) และการชดเชย (Offset)

3. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการรองรับแผนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงการขยายโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการส่งเสริมแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้ำ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ให้สามารถเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการร่วมมือ การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการผนวกเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับโครงการพัฒนาชุมชน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสมดุลของระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ

6. ประเมินและตรวจวัดความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่อคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยการประเมินและติดตามสถานะการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภายในบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารการดำเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานะความหลากหลายทางชีวภาพไปยังผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน รับฟังความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เกิดเป็นรูปธรรม และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกบริษัทสื่อสารและปรับใช้นโยบายฉบับนี้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



(นายธนวงษ์ อารีรัชกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)